



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก นิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๓๕๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ มี ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	สัมภาษณ์	๑๐๐ คะแนน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมีสุข ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากยังได้คะแนน เท่ากันอีก ให้จับสลาก

๔. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกคน โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://chanarea2.go.th> และติดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

๕. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบคัดเลือก เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจน ปรากฏชื่อตัว-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยเป็นบัตรจริงที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหลังจากสมัครสอบแล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล มาแสดงต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบเพื่อเข้าห้องสอบด้วย

๖. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือก รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยคณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนิชา เทียมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)
 กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา

ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	คำ นำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๘๑๐๐๐๑	นางสาว	อารดา	โสพิมพ์	เลขประจำตัวผู้สอบ ๐๑๘๐๒๐๐๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ห้องสอบที่ ๑ ชั้น ๒ ห้องประชุมมีสุข

